

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” (รวมเรียกว่า “**กลุ่มกรุงศรี**”) ตระหนักถึงความปลอดภัยของ “ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณ” (รวมเรียกว่า “**ข้อมูล**”) เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้คุณมั่นใจว่ากลุ่มกรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลของคุณ กลุ่มกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณดังต่อไปนี้

สำนักงาน / สาขา	วันที่	เวลา
ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

หากคุณไม่ให้ความยินยอมข้อใดข้อหนึ่งในแบบฟอร์มนี้ จะไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลของคุณซึ่งได้เคยให้กับกลุ่มกรุงศรีก่อนหน้านี้

ส่วนที่ 1 : การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ยินยอม

การเลือกให้ความยินยอมในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินให้กับคุณมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ความยินยอมในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

- 1.1 ยินยอมให้ กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไม่ว่ากลุ่มกรุงศรีจะได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ **บริษัทในกลุ่มกรุงศรี*** เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจคุณ
- 1.2 ยินยอมให้ กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไม่ว่ากลุ่มกรุงศรีจะได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ ให้แก่ **พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรี และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง**** รวมทั้งยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าว เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และตรงใจคุณ

หมายเหตุ: *รายชื่อของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ได้ถูกระบุในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม URL นี้ <https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx>

**พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรีรวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ประเภทกิจการด้านการประกันภัย: 1) บจก. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ, 3) บจก. ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์, 4) บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต, 5) บมจ. กรุงเทพประกันภัย, 6) บมจ. กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต, 7) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, 8) บมจ. คัมภีร์โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย), 9) บมจ. เจเนอรัลลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), 10) บมจ. เจเนอรัลลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์), 11) บมจ. ซันปรี ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์, 12) บมจ. ซันปรีสามัคคีประกันภัย, 13) บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย), 14) บมจ. ชิกน่า ประกันภัย, 15) บมจ. ทิพยประกันชีวิต, 16) บมจ. ทิพยประกันภัย, 17) บมจ. ไทยประกันชีวิต, 18) บมจ. ไทยประกันภัย, 19) บมจ. ไทยศรีประกันภัย, 20) บมจ. ธนชาติประกันภัย, 21) บมจ. นวกิจประกันภัย, 22) บมจ. นำสินประกันภัย, 23) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์, 24) บมจ. มิตรชัย สุมิโตโม อินชัวร์นซ์ สาขาประเทศไทย, 25) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, 26) บมจ. เมืองไทยประกันภัย, 27) บมจ. วิริยะประกันภัย, 28) บมจ. สันทรัพย์ประกันภัย, 29) บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย, 30) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, 31) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย, 32) บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต, 33) บมจ. อาคเนย์ประกันภัย, 34) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย), 35) บมจ. แอกซ่าประกันภัย, 36) บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย, 37) บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ประเภทกิจการด้านการเงินอื่น ๆ: 1) บจก. จีพิน เซอร์วิส (ที)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของผู้รับข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นให้คุณทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารตามที่คุณได้ไว้ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว หาก你不ปฏิเสธภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มกรุงศรี จะถือว่าคุณตกลงให้กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้

ส่วนที่ 2 : การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการตลาด

2.1 ข้อมูลของคุณที่มีความสำคัญต่อการให้บริการ

ยินยอม

ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้ มีความสำคัญต่อกลุ่มธุรกิจในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก你不ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้กลุ่มธุรกิจไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในส่วนที่ 2.1 เฉพาะกรณีการสมัครหรือขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เท่านั้น

2.1.1 ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจเก็บรวบรวม **ข้อมูลชีวภาพ**ของคุณ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น
ไม่ว่ากลุ่มธุรกิจจะได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธุรกิจ (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ (agent) ผู้รับจ้างช่วงงานต่อของกลุ่มธุรกิจ (subcontractor) เพื่อการระบุและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer (E-KYC)) จากการสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของกลุ่มธุรกิจ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ หรือการขอสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น

2.1.2 ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของคุณเกี่ยวกับ**ศาสนา** ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในขั้นตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต่อกลุ่มธุรกิจ

2.1.3 ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจ เปิดเผย **ส่งหรือโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ** อันได้แก่ (1) ผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธุรกิจ (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ (agent) ผู้รับจ้างช่วงงานต่อของกลุ่มธุรกิจ (subcontractor) (2) MUFG Bank Ltd. และบริษัทในเครือของ MUFG Bank Ltd.,*** รวมทั้งบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ

2.1.4 ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ**ความพิการ** เพื่อวัตถุประสงค์ในจัดทำสัญญาระหว่างกลุ่มธุรกิจกับคุณ

2.2 ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การทำวิจัย หรือ การจัดทำข้อมูลสถิติ

ยินยอมให้กลุ่มธุรกิจเปิดเผยข้อมูลของคุณไม่ว่ากลุ่มธุรกิจจะได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ให้แก่ บุคคลภายนอก
ผู้ทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลสถิติ **ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธุรกิจ (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ (agent) หรือผู้รับจ้างช่วงงานต่อของกลุ่มธุรกิจ (subcontractor) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย หรือการจัดทำข้อมูลสถิติ**

คุณได้อ่านและรับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอความยินยอม และเข้าใจว่าสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ และสิทธิต่างๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึง การใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ผ่านช่องทางสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจที่

www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code



_____)

ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ***บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง:

1. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ
2. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 15% แต่น้อยกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญทางด้านการเงิน การลงทุน การดำเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท หรือ
3. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันแล้วมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่นเดียวกับข้อ 2 ข้างต้น